

ตารางการมอบหมายภารกิจหน่วยงานดำเนินงาน
ตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั้งที่ ๒๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/สาขาความร่วมมือ	การดำเนินงานในระยะต่อไป	หน่วยงานดำเนินการ
๑. การขับเคลื่อนแผนงาน GMS ในภาพรวม			
๑.๑	การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี ๒๕๗๓	เร่งดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี ๒๕๗๓ ให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอต่อผู้นำประเทศ GMS ให้การรับรองในการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงาน GMS ครั้งที่ ๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อไป	- สศช. เป็นหน่วยงานหลัก
๑.๒	การจัดตั้งคณะทำงานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาค GMS	ขอให้ สศช. ในฐานะผู้ประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS เป็นตัวกลางในการจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายไทย	- สศช. เป็นหน่วยงานหลัก - กระทรวงแรงงาน - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๒. การขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือรายสาขา			
๒.๑	สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขา ICT	เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในทุกรูปแบบ ด้านพรมแดน โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และ โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ICT ทั้งในส่วนของไทยและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกการคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุน และการข้ามแดนของนักท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในอนุภูมิภาค และพัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง	<u>สาขาคมนาคมขนส่ง</u> - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร/สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)) <u>สาขาพลังงาน</u> - กระทรวงพลังงาน <u>สาขา ICT</u> - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/สาขาความร่วมมือ	การดำเนินงานในระยะต่อไป	หน่วยงานดำเนินการ
		พื้นฐาน ICT ให้ทันสมัยและครอบคลุมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล	
๒.๒	สาขาการอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดดำเนินงานในระยะแรกเริ่ม (Early Harvest) ภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) - เร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการเพิ่มจำนวนเส้นทางจุดผ่านเข้าออกของคนและสินค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความตกลง CBTA รวมทั้งการกำหนดสิทธิการจราจรให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินอย่างเต็มรูปแบบ (Full Implementation) ของความตกลง CBTA - อำนวยความสะดวกการนำเข้า ส่งออก และการปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจปล่อยสินค้าบริเวณด่านพรมแดนเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง GMS CBTA - การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อจูงใจการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) - การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Participation: PPP) เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนมูลค่าสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) - กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)) - กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) - กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) - สมาคมขนส่งสินค้าใน GMS (ประเทศไทย) (FRETA) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/สาขาความร่วมมือ	การดำเนินงานในระยะต่อไป	หน่วยงานดำเนินการ
๒.๓	สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตร สาขาสุภาพ	เร่งรัดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคการเกษตร และศึกษาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อแนวทางการป้องกันและรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต	<u>สาขาสิ่งแวดล้อม</u> - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>สาขาเกษตร</u> - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>สาขาสุภาพ</u> - กระทรวงสาธารณสุข
๒.๔	สาขาท่องเที่ยว	ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เพื่อการพลิกฟื้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเตรียมความพร้อมการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายการเงิน และภาษีเพื่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้ง การดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยและอนุภูมิภาค GMS ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้บรรลุทกลง	- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒.๕	ประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า ในอนุภูมิภาค	เตรียมความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงและขยายฐานการผลิต การท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งกระจายผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมเนื่องมาจากการพัฒนาพื้นที่	- กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กระทรวงแรงงาน

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/สาขาความร่วมมือ	การดำเนินงานในระยะต่อไป	หน่วยงานดำเนินการ
		โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเร่งพัฒนา ศักยภาพแรงงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถ ของ SMEs เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ากับประเทศ เพื่อนบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม - สภาธุรกิจ GMS ประเทศไทย (GMS Business Council) - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๒.๖	ประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (TVET)	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงศึกษาธิการ - สถาบันลุ่มแม่น้ำโขง - องค์กรเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
๒.๗	สาขาการพัฒนาเมือง และการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่น	ประสานและผลักดันการพัฒนาเมือง (Urban Development) และขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจและพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้าน รวมทั้ง ผลักดันการดำเนินงานเพื่อสร้าง ความเข้าใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนสังคมในท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/สาขาความร่วมมือ	การดำเนินงานในระยะต่อไป	หน่วยงานดำเนินการ
๒.๘	ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	เร่งหรือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและแนวทางการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใน GMS ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้าของภาครัฐรวมทั้งเร่งศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเนื่องมาจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และเร่งพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อนำไปสู่การค้าประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee)	- สภาธุรกิจ GMS ประเทศไทย (GMS Business Council) - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.)
